



ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/๒๐๕๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ถนนวิจิตรสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ๕๙๐๐๐

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาค่าน้อย ๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศผลการคัดเลือกขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า ๑๒๐ คนในสังกัดมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้โรงเรียนจัดการบริหารโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม และได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ จำนวน ๑ โรงเรียน เพื่อส่งประกวดในระดับภูมิภาค โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกำหนดการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

อนึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ขอให้โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาวิธีการปฏิบัติที่ดีของโรงเรียน รวมถึงการนำผลงานไปเผยแพร่และร่วมประกวดในระดับภูมิภาคตามงบประมาณที่ได้รับพร้อมยืมเงินงบประมาณ เพื่อใช้ในการดำเนินการดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ โล่ห์คำ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โทร ๐๔๒๖๑๑๕๓๒ ต่อ ๒๕ ๐๘ ๑๕๔๔ ๒๒๖๖ (นายชัยมงคล สุขสันรุ่งเรือง)



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เรื่อง ผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า ๑๒๐ คนในสังกัดมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้โรงเรียนจัดการบริหารโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม จึงได้ดำเนินการประกวดคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกในระดับภาคและในระดับประเทศ นั้น

ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนั้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนางานให้เกิดคุณภาพทางการศึกษา ได้แก่

โรงเรียนบ้านนาคำน้อย ๒ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายณรงค์ โล่ห์คำ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา